

Tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch đã đề ra



Đổng chí Nguyễn Khắc Thịnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Chiều ngày 14/7, đổng chí Nguyễn Khắc Thịnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh chủ trì hội nghị trực tuyến triển khai một số nhiệm vụ cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 với Sở Y tế, các huyện, thành phố, các xã, phường, thị trấn. Dự hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh có các đổng chí Phó Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh; đại biểu Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành, đơn vị.

Dịch Covid-19 trong tỉnh có bản được kiểm soát Ngay sau khi ghi nhận 2 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 tại thôn Thanh Lâm, xã Đông Minh (Tiền Hải), các ngành, địa phương, đơn vị đã khẩn trương vào cuộc, tích cực triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Đến hết ngày 11/7, các địa phương đã

Tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch đã đề ra. Nhân mạnh nguy cơ dịch xâm nhập vào địa bàn tỉnh rất lớn, đổng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh đề nghị trong thời gian tới các cấp, ngành, địa phương, đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm Công điện số 06/CD-UBND của UBND tỉnh về việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 ban hành ngày 19/5/2021 và các văn bản tinh đã ban hành về công tác phòng, chống dịch, trong đó tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của người dân trong phòng, chống dịch; đổi mới, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền cho phù hợp với thực tiễn; thông tin kịp thời các nội dung liên quan đến dịch Covid-19. Kết hợp đồng bộ các giải pháp nhằm kiểm soát chặt nguồn lây từ bên ngoài vào tỉnh; nâng cao trách nhiệm, vai trò của chính quyền cơ sở trong việc nắm chắc di biến động dân cư, người từ vùng dịch về và nâng cao hơn nữa vai trò, hiệu quả hoạt động của tổ tự quản.

Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các ngành, địa phương, đơn vị, doanh nghiệp trong phòng, chống dịch Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, đổng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh yêu cầu các huyện, thành phố tiếp tục triển khai hiệu quả phong trào toàn dân tham gia phòng, chống dịch, phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của người dân trong phòng, chống dịch; chỉ đạo các địa phương thực hiện

biáo cáo hàng ngày việc cập nhật thông tin người từ vùng dịch về; đổng thời, tăng cường kiểm tra, kiểm soát các quán ăn, nhà hàng, nhất là nơi có lái xe đường dài thường xuyên dừng nghỉ.

Để kiểm soát tốt nguồn lây từ bên ngoài vào tỉnh, đổng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh yêu cầu tiếp tục nâng cao hiệu quả của tổ công tác liên ngành tại các chốt kiểm soát dịch. Các chốt thông báo kịp thời cho các địa phương liên quan khi có người từ vùng dịch về. Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm các quy định phòng, chống dịch. Nâng cao vai trò, trách nhiệm phòng, chống dịch của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Ngành Y tế tiếp tục xây dựng các kịch bản, tình huống dịch; đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc-xin phòng Covid-19; tiếp nhận và xử lý kịp thời các thông tin về quản lý dân cư và người từ vùng dịch về. Trên cơ sở báo cáo hàng ngày của các huyện, thành phố về di biến động dân cư, người từ vùng dịch về, ngành Y tế khẩn trương phân loại, lấy mẫu xét nghiệm kịp thời. Tiếp tục phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh, các huyện, thành phố thực hiện việc lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 tại các doanh nghiệp. Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội khẩn trương triển khai Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ ban hành ngày 17/7/2021 về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

HOÀNG LANH

Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 6 tháng đầu năm lĩnh vực lao động, người có công và xã hội

Sáng ngày 14/7, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 lĩnh vực lao động, người có công và xã hội; triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Các đổng chí: Đào Ngọc Dung, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; lãnh đạo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam chủ trì hội nghị. Đổng chí Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình.

6 tháng đầu năm, dịch Covid-19 đã tác động lớn đến vấn đề việc làm, đời sống của người dân. Theo thống kê, trong đợt bùng phát lần thứ tư của dịch Covid-19, cả nước có 1,8 triệu lao động rơi vào tình trạng không có việc làm. Thực hiện mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch vừa phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống người dân, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã chỉ đạo các địa phương nắm chắc tình hình lao động, nhất là lao động trong các khu công nghiệp, kịp thời có phương án hỗ trợ doanh nghiệp khắc phục tình trạng thiếu hụt lao động; tổ chức hướng dẫn thực hiện chính sách lao động, tiền lương cho doanh nghiệp và người lao động, góp phần ổn định tình hình quan hệ lao động trong doanh nghiệp. Trong 6 tháng đầu năm, các lĩnh vực thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, lĩnh vực bảo trợ xã hội, chăm sóc trẻ em, bình đẳng giới... đạt nhiều kết quả tích cực.

Tại hội nghị, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các bộ, ngành liên quan quán triệt tới các tỉnh, thành phố việc triển khai Nghị quyết số 68 của Chính phủ và Quyết định số 23 của Thủ tướng Chính phủ quy định một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung yêu cầu các địa phương chủ động, linh hoạt chỉ đạo, điều hành thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong kế hoạch năm, trong đó trọng tâm là tập trung triển khai Nghị quyết số 68 của Chính phủ và Quyết định số 23 của Thủ tướng Chính phủ; ưu tiên thực hiện chính sách hỗ trợ cho người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không lương, ngừng việc, chấm dứt hợp đồng và hỗ trợ đào tạo duy trì việc làm cho người lao động; triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong doanh nghiệp để duy trì việc làm, bảo đảm sức khỏe cho người lao động, đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; tổ chức thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội.

NGUYỄN CƯỜNG

Lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh về vận động toàn dân tham gia ủng hộ Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" nhân kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2021)

Thái Bình là tỉnh giàu truyền thống yêu nước, cách mạng. Trong các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế, trên 52 nghìn người con ưu tú của quê hương đã anh dũng hy sinh trên khắp các chiến trường, trên 32 nghìn người đã hiến dâng một phần xương máu của mình cho Tổ quốc, gần 30 nghìn người hoạt động kháng chiến và con đẻ họ bị nghi phạm chất độc hóa học, trên 5.500 mẹ Việt Nam anh hùng... Những hy sinh, mất mát đó đã góp phần to lớn cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, trong những năm qua, Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà đã có nhiều hoạt động quan tâm, chăm sóc, giúp đỡ thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, mẹ Việt Nam anh hùng và người có công với nước. Tuy nhiên, do đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh đổng, điều kiện ngân sách của tỉnh có hạn, hiện nay còn nhiều người có công vẫn gặp khó khăn trong cuộc sống, cần sự giúp đỡ của cộng đổng.

Phát huy đạo lý truyền thống "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc; thực hiện Nghị định số 45/2006/NĐ-CP, ngày 28/4/2006 của Chính phủ, Chỉ thị số 14-CT/TW, ngày 19/7/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Chỉ thị số 14-CT/TU, ngày 29/3/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng; nhằm huy đổng sự đổng góp trên tinh thần tự nguyện, trách nhiệm và tình cảm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp trên địa bàn, tạo nguồn lực thiết thực để hỗ trợ gia đình người có công đặc biệt khó khăn về nhà ở đối với những đối tượng không nằm trong danh sách của Đán Chính phủ cũng như hỗ trợ, tu sửa công trình ghi công liệt sĩ, trợ cấp khó khăn cho người có công và thân nhân liệt sĩ. Nhân dịp kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2021), Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh kêu gọi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang, các tổ chức, cá nhân, công chức, viên chức, người lao động tự nguyện tham gia đổng góp ủng hộ Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" với mức tối thiểu 01 ngày lương (hoặc ngày thu nhập); mỗi hộ nông nghiệp, ngư nghiệp, thương mại, dịch vụ, cán bộ hưu trí, người hưởng trợ cấp mất sức lao động và người lao động khác ủng hộ tối thiểu 50.000 đổng. Các tổ chức, cá nhân, các doanh nhân và các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh, con em Thái Bình đổng công tác, sinh sống trên mọi miền Tổ quốc tự nguyện ủng hộ Quỹ với tinh thần cao nhất, thể hiện trách nhiệm, tình cảm của mình, góp phần thực hiện chính sách ưu đãi, đổng viên, chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình chính sách và những người có công với nước.

Mọi đổng góp, ủng hộ Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" cấp tỉnh đề nghị chuyển về số tài khoản: 3761.0.9057848.91011 - Ban Quản lý Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" tỉnh Thái Bình tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Thái Bình hoặc ủng hộ trực tiếp bằng tiền mặt tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (cơ quan thường trực Ban Quản lý Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" tỉnh Thái Bình). Địa chỉ: số 19, phố Lê Lợi, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

Trần Trọng Cẩm ơn!

THÀNH PHỐ...

(Tiếp theo trang 1)

địa bàn ước thực hiện 803 tỷ đổng, đạt 52% dự toán, bằng 110,9% so với cùng kỳ. Lĩnh vực văn hóa - xã hội đạt kết quả toàn diện. Quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể được tập trung chỉ đạo và đạt nhiều kết quả quan trọng, chất lượng hoạt đổng được nâng lên.

Để hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, các phòng, ban, ngành, MTTQ, đoàn thể tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp ổn định sản xuất, kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh; đẩy mạnh thu hút đầu tư xây dựng đổng bộ hạ tầng thương mại; thực hiện đổng bộ, quyết liệt các giải pháp thu ngân sách; đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn, hoàn thành các dự án kết cấu hạ tầng quan trọng, dự án trọng đổng theo kế hoạch; tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19...

Cảnh báo lừa đảo tiêm chủng vắc-xin phòng Covid-19

Hiện nay xuất hiện nhiều lời mời các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp mua, nhập khẩu vắc-xin phòng Covid-19 hoặc tiêm chủng cho người lao đổng, đối tác, khách hàng... Một số tổ chức, cá nhân tự nhận tiếp cận được nguồn vắc-xin của các hãng sản xuất hoặc mua lại của một số nơi dự thừa. Người dân cũng nhận được lời mời đổng quảng bá khác nhau.

Để tránh nguy cơ bị lừa đảo tiêm chủng vắc-xin phòng Covid-19 giả mạo, không rõ nguồn gốc xuất xứ, không bảo đảm chất lượng, không an toàn, Bộ Y tế khuyến cáo: Các địa phương, tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu nhập khẩu vắc-xin phòng Covid-19 cần tiếp xúc đổng phân trực tiếp với các nhà sản xuất vắc-xin, hạn chế thông

qua các bên trung gian. Trường hợp qua trung gian phải được xác nhận hoặc ủy quyền của nhà sản xuất. Các loại vắc-xin phòng Covid-19 sử dụng tại Việt Nam phải được Bộ Y tế cấp phép có điều kiện sử dụng cho nhu cầu cấp bách trong phòng, chống dịch Covid-19. Mỗi lô vắc-xin phòng Covid-19 khi nhập khẩu về Việt Nam phải được Cục Quản lý dược, Bộ Y tế kiểm soát cấp phép lưu hành; các lô vắc-xin nhập khẩu trước khi đưa ra sử dụng phải được Viện Kiểm định quốc gia vắc-xin và sinh phẩm y tế, Bộ Y tế kiểm định đạt tiêu chuẩn chất lượng và cấp giấy chứng nhận xuất xưởng lô vắc-xin theo quy định. Tất cả vắc-xin đều phải được bảo quản trong hệ thống dây chuyền lạnh. Bộ Y tế đã và đang tích cực đổng phân với các nhà sản xuất vắc-xin, các tổ chức quốc tế để

mua và nhập khẩu số lượng lớn vắc-xin để tổ chức tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho tất cả người dân đổng sinh sống tại Việt Nam. Vắc-xin được tiêm miễn phí cho người dân. Do vậy, mọi người dân cần bình tĩnh, hãy chờ đổng đến lượt mình được tiêm vắc-xin phòng Covid-19 khi cơ quan y tế thông báo.

Người dân cần cảnh giác trước những lời mời đổng ký tiêm vắc-xin phòng Covid-19 lan truyền trên mạng xã hội, tin nhắn, tờ rơi và các hình thức quảng cáo khác. Chỉ đi tiêm vắc-xin phòng Covid-19 tại các cơ sở y tế, cơ sở đổng tạo y, dược và các cơ sở, điểm tiêm chủng đủ điều kiện hoạt đổng. Tuyệt đổng không tiêm những loại vắc-xin phòng Covid-19 trôi nổi, không rõ nguồn gốc xuất xứ, không được Bộ Y tế kiểm định, cấp

phép.

KỶ NIỆM 71 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG LỰC LƯỢNG THANH NIÊN XUNG PHONG (15/7/1950 - 15/7/2021)

Gương sáng đời thường

Trong thời chiến, lực lượng thanh niên xung phong (TNXP) luôn sẵn sàng có mặt ở những nơi ác liệt để phục vụ chiến đổng và chiến đổng. Khi đất nước hòa bình, TNXP lên đường hàn gắn vết thương chiến tranh, xây dựng vùng kinh tế mới. Trong thời kỳ đổng mới, TNXP tiếp tục phát huy phẩm chất tốt đẹp, là gương sáng giữa đời thường.

10 mẫu ruộng cấy lúa kém hiệu quả tại xã Hồng Minh (Hưng Hà) được cựu TNXP Nguyễn Văn Hào, thôn Phương Táo 2, xã Xuân Hòa (Vũ Thư) thuê lại để trồng 4.000 cây hòe. Ông Hào cho biết: Năm 2015, tôi đổng tư cải tạo trồng hòe hết khoảng 800 triệu đổng. Những năm trước giá hòe thấp, tôi không có lãi, chỉ đủ lấy lại vốn. Năm nay hòe sai bông, lại được giá cao, tôi ước lượng lãi gần 1 tỷ đổng. Ông Hào cũng đổng tư máy tuốt, máy sấy để hòe hòe được thơm đổng hơn và có màu đẹp hơn. Cùng với trồng hòe, ông Hào còn có nhà xưởng cho thuê và xưởng mộc với 3 công nhân. Hiện nay, mỗi ngày gia đình ông

thu về 3 triệu đổng, đổng phần đổng để thu về 5 triệu đổng/ngày. Dù có thời đổng sản xuất, kinh doanh khó khăn nhưng ông vẫn dành nhiều suất quà tặng đổng đổng, tình nguyện vào nơi trước kia đơn vị đổng quân để làm các thủ tục xác nhận phiến hiệu TNXP. Ông Hào cũng tích cực tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Cùng với ông Nguyễn Văn Hào, ở Vũ Thư còn có hơn 30 mô hình phát triển kinh tế tiêu biểu của cựu TNXP.

Không chỉ làm kinh tế giỏi, các cựu TNXP còn nhiệt tình tham gia công tác hội và các đoàn thể, nhiều cựu TNXP giữ vị trí chủ chốt ở cơ sở, góp công sức, trí tuệ vào nhiệm vụ bảo đảm an sinh xã hội, phát triển kinh tế, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Là trưởng ban đại diện, trưởng ban vận đổng rồi Chủ tịch Hội Cựu TNXP huyện Vũ Thư từ năm 1995 đến nay, ông Nguyễn Ngọc Toàn, xã Song An (Vũ Thư) luôn tích cực phối hợp với ngành chức năng triển khai các thủ tục bảo đảm cho hội viên những quyền lợi chính đổng theo chế đổng, chính sách. Việc này đổng đòi hỏi ông phải dành nhiều thời gian đi từng xã, thị trấn hướng dẫn và xác nhận cụ thể từng trường hợp trước khi báo cáo lên cấp trên. Đến nay, 3.850 cựu TNXP ở Vũ Thư đã được hưởng chính sách. Bên cạnh đó, hoạt đổng vì nghĩa tình

đổng đổng cũng đổng ông Toàn và Ban Chấp hành Hội Cựu TNXP huyện triển khai, được các cơ sở tích cực hưởng ứng. Quỹ nghĩa tình đổng đổng của các cấp hội ở Vũ Thư đạt bình quân 470.000 đổng/hội viên. Nhiều cơ sở hội sử dụng nguồn quỹ này cho hội viên vay với lãi suất thấp để phát triển kinh tế, mang lại hiệu quả cao. Với phong trào thi đua yêu nước "Cựu TNXP nguyện nêu cao gương sáng theo lời Bác Hồ đổng", thời gian qua, Hội Cựu TNXP xã Vũ Thăng (Kiến Xương) đã triển khai nhiều phong trào, hoạt đổng ý nghĩa, xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh. Trong đó, nổi bật là các chương trình: Giáo dục



Mô hình nuôi ong lấy mật của cựu thanh niên xung phong Đỗ Văn Hiến, thôn Hải Long, xã Đông Hoàng (Tiền Hải).

truyền thống lịch sử, hoạt đổng nghĩa tình đổng đổng, tích cực tham gia các phong trào thi đua thực hiện chương trình phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Ông Đình Văn Sơ, Chủ tịch Hội Cựu TNXP xã Vũ Thăng cho biết: Mặc dù tuổi cao, sức yếu, cuộc sống còn gặp nhiều khó khăn nhưng các hội viên luôn

cố gắng vượt qua, nuôi dạy con cháu, tham gia công tác xã hội, nơi gương người tốt việc tốt. Các hội viên đã hiến hơn 800m² đất, ủng hộ 23 triệu đổng để địa phương xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn mới; bên cạnh đó, Hội Cựu TNXP xã còn ủng hộ đổng bảo miễn Trung bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, các quỹ

khuyến học, vì người nghèo, phòng, chống dịch Covid-19... Với phương châm "Lúc trẻ xông pha, về già gương mẫu", mỗi hội viên, tập thể cựu TNXP đã và đang phát huy những phẩm chất đổng quý, là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo.

KUÂN PHƯƠNG